



BÁO CÁO TÓM TẮT

Công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp!

Kính thưa các vị Đại biểu HĐND tỉnh!

Thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Thực hiện Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 02/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2023, Tôi thay mặt Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 như sau: (Số liệu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/04/2023).

1. Tình hình tội phạm, tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính

Trong kỳ, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, tuy nhiên một số nhóm tội phạm có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục diễn biến phức tạp, VKS hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 166 vụ án hình sự, tăng 32 vụ so với cùng kỳ năm 2022.

Các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính giảm so với cùng kỳ năm 2022, tuy nhiên vẫn diễn biến phức tạp, VKS hai cấp kiểm sát thụ lý giải quyết mới 06 vụ án hành chính; 281 vụ, việc dân sự, kinh doanh, thương mại, giám 173 vụ so với cùng kỳ năm 2022.

Công tác tư pháp tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, vẫn còn xảy ra những vi phạm pháp luật; ngành Kiểm sát đã ban hành 04 kháng nghị, 34 kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp, cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm, 06 kiến nghị phòng ngừa, các kiến nghị, kháng nghị của VKS đều được chấp nhận.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành

Trước tình hình tội phạm, tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính nêu trên, để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành, nhất là những chỉ tiêu, yêu cầu trong Nghị quyết số 96 của Quốc hội, Viện trưởng VKSND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó:

Ngay sau khi có Chỉ thị của VKSND tối cao, VKS Kon Tum đã ban hành kế hoạch công tác năm 2023, xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm đột phá, được cụ thể hoá thành 08 nhóm nhiệm vụ.

Chỉ đạo các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ, Viện trưởng VKSND cấp huyện quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đạt và vượt chỉ tiêu trong Nghị quyết số 96 và Chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành đề ra. Xác định đây là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất; từng đơn vị có biện pháp thiết thực khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2022 để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, chương trình công tác năm 2023.

Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, đột phá để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng chất đội ngũ cán bộ, đã cử 15 lượt cán bộ đi học các lớp; chú trọng kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp, trong kỳ, đã đề nghị và được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm mới 1 trưởng phòng, hai phó viện trưởng, 5 kiểm sát viên sơ cấp và 1 kiểm sát viên trung cấp.

Đổi mới công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo; thường xuyên rà soát, đánh giá đúng, thực chất để có cơ sở sắp xếp, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ hợp lý, hiệu quả; trong năm đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Viện kiểm sát cấp huyện, các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh giai đoạn 2021 – 2026; phát triển giai đoạn 2026 – 2031; đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Tiếp tục xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Ngành. Viện trưởng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và VKSND cấp huyện tăng cường giải pháp nâng chất lượng giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm; tập trung kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra ngay từ giai đoạn thụ lý nguồn tin về tội phạm; chủ trì xây dựng, ban hành các quy chế phối hợp liên ngành; phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương đảm bảo giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, phát hiện kịp thời và kiên quyết kiến nghị, kháng nghị đối với những vi phạm pháp luật trong các khâu công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính, thi hành án, tạm giữ, tạm giam, khiếu nại tố cáo, trong đó tập trung tăng cường ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm.

2.4. Đề ra nhiều cách làm hay, hiệu quả:

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí công tác tạo điều kiện cho cán bộ giỏi một lĩnh vực, biết nhiều lĩnh vực, 6 tháng đầu năm đã điều động 9 công chức.

Tăng cường biệt phái KSV từ cấp tỉnh xuống THQCT, KSXX án ở cấp huyện; Quy định Kiểm tra viên, Kiểm sát viên sơ cấp được phân công giúp việc cho KSV ngoài nhiệm vụ nghiên cứu hồ sơ, tham mưu, đề xuất thì phải trực tiếp tham gia phiên toà để rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng tham dự phiên toà, để khi được bổ nhiệm và phân công xét xử sẽ làm được ngay.

Tăng cường công tác đào tạo tại chỗ thông qua việc xây dựng và tổ chức tập huấn các chuyên đề nghiệp vụ, tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ, trong kỳ đã xây dựng và tổ chức 03 chuyên đề nghiệp vụ.

Tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm và rút kinh nghiệm theo cụm;

Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ: nghiên cứu và ứng dụng báo cáo án bằng sơ đồ tư duy; tiến hành số hoá hồ sơ vụ án hình sự, dân sự để công bố tài liệu, hình ảnh tại phiên toà thể hiện tính chuyên nghiệp và thuyết phục của cáo trạng, bản luận tội và bài phát biểu của KSV tại phiên toà.

Phối hợp với các cơ quan hữu quan ban hành nhiều quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết những khó khăn, vướng mắc tạo sự thống nhất trong việc áp dụng pháp luật và giải quyết các vụ việc

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ban hành thông báo rút kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ và trả lời thỉnh thị để kịp thời phát hiện sai phạm, chấn chỉnh, đã hạn chế được nhiều sai sót. Trong kỳ đã tiến hành kiểm tra 12 cuộc, yêu cầu 08 đơn vị tự kiểm tra.

Qua công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị, trong đó chú trọng ban hành các kiến nghị phòng ngừa chung.

3. Kết quả nổi bật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ

Trong kỳ, VKS hai cấp đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, nỗ lực phấn đấu thực hiện và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội và Ngành đề ra, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, Cụ thể:

3.1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

Viện kiểm sát hai cấp đã thụ lý kiểm sát 279 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; trực tiếp kiểm sát tại CQĐT, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra 05 lượt, phối hợp với Công an cấp huyện kiểm tra tại Công an cấp xã 11 lượt. Kết quả, qua công tác kiểm sát đã ban hành 01 yêu cầu, 04 kiến nghị khắc phục vi phạm, 01 kiến nghị phòng ngừa chung.

VKS hai cấp đã THQCT, kiểm sát tốt việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn, đảm bảo đúng quy định pháp luật, qua đó kịp thời huỷ bỏ 01 quyết định tạm giữ, 03 biện pháp bảo lãnh.

Giai đoạn điều tra, VKS hai cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 334 vụ/491 bị can, Cơ quan điều tra đã giải quyết 184 vụ/286 bị can, đạt 55%. Qua công tác THQCT, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, VKS hai cấp đã ban hành 04 kiến nghị khắc phục vi phạm và 05 kiến nghị phòng ngừa chung.

Giai đoạn truy tố: VKS hai cấp thụ lý giải quyết 169 vụ/293 bị can, đã giải quyết 145 vụ/246 bị can, đạt 85,8%; 100% vụ án, bị can truy tố đúng thời hạn.

Trong kỳ, VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung cho CQĐT: 03 vụ/05 bị can, chiếm 1,8%; Tòa án trả hồ sơ điều tra để bổ sung 02 vụ/02 bị can, chiếm 1,08%. Các vụ án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp với CQĐT và Tòa án xác định 08 vụ án điểm để điều tra xét xử phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tổ chức 21 phiên tòa rút kinh nghiệm, 12 phiên toà số hoá hồ sơ; tham gia xét xử 09 phiên toà trực tuyến; 02 phiên toà lưu động, trong đó có 01 phiên tòa rút kinh nghiệm theo cụm.

VKS 2 cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 185 vụ/319 bị cáo; phúc thẩm 33 vụ/47 bị cáo. Đã giải quyết: 152 vụ/241 bị cáo (sơ thẩm 118 vụ/195 bị cáo; phúc thẩm 32 vụ/46 bị cáo). Kiểm sát 100% bản án, quyết định của Tòa án, qua đó phát hiện vi phạm, đã ban hành 3 kiến nghị.

3.2. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam: được lãnh đạo VKS 2 cấp quan tâm chỉ đạo, kiểm sát chặt chẽ các trình tự, thủ tục tạm giữ, tạm giam, đảm bảo các chế độ, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam được tôn trọng, đúng quy định của pháp luật, trong kỳ đã kiểm sát tạm giữ 133 người; kiểm sát tạm giam 436 người; kiểm sát đột xuất 01 lượt, kiểm sát trực tiếp tại cơ sở giam giữ 11 lượt, qua đó đã ban hành 01 kháng nghị, 07 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.

3.3. Công tác kiểm sát thi hành án hình sự

Kiểm sát 385 bị án phải thi hành án (tử hình 10, chung thân 02, tù có thời hạn: 56, án treo: 221, cải tạo không giam giữ: 95; quản chế: 01). Kiểm sát trực tiếp 17 lượt, đột xuất 01 lượt tại các UBND xã, phường, thị trấn và Cơ quan thi hành án hình sự - Công an 2 cấp, qua đó đã ban hành 14 kiến nghị khắc phục vi phạm.

Công tác kiểm sát việc xét giảm án, tha tù chặt chẽ, đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, Tòa án chấp nhận đề nghị của VKS: xét giảm án cho 13 phạm nhân; không đề nghị giảm án cho 04 phạm nhân do không đủ điều kiện.

3.4. Công tác bồi thường cho người bị oan: Trong kỳ không để xảy ra oan sai phải bồi thường thiệt hại.

3.5. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

VKS hai cấp thụ lý kiểm sát sơ thẩm 586 vụ, việc; phúc thẩm 24 vụ; Kiểm sát 100% bản án và quyết định của Tòa án hai cấp, yêu cầu Tòa án xác minh thu thập chứng cứ 10 vụ, qua đó phát hiện vi phạm, đã ban hành 01 kiến nghị, 03 kháng nghị phúc thẩm, Phối hợp với Tòa án tổ chức được 06 phiên tòa rút kinh nghiệm, 01 phiên tòa số hoá hồ sơ.

3.6. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

VKS 2 cấp thụ lý kiểm sát 3.545 việc/1.135.335.764.000 đồng; Trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án đối với 62 việc phân loại chưa có điều kiện thi hành án; kiểm sát 771 quyết định thi hành án, 73 việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế, kê biên, chuyển giao tài sản, tiêu hủy vật chứng; kiểm sát trực tiếp 01 lượt tại cơ quan thi hành án dân sự.

3.7. Công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

VKS 2 cấp tiếp 07 lượt công dân; tiếp nhận 56 đơn, trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS: 01 đơn/01 việc, đã hướng dẫn công dân, phân loại giải quyết đúng quy định pháp luật. Qua công tác kiểm sát, phát hiện vi phạm, đã ban hành 01 kiến nghị yêu cầu khắc phục.

4. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Trong kỳ, kháng nghị phúc thẩm hình sự và dân sự chưa nhiều; chưa tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan tư pháp.

Nguyên nhân: Năng lực, trình độ của một số cán bộ chưa đồng đều, còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nhiều quy định mới của pháp luật chưa được kịp thời hướng dẫn thi hành; cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện làm việc cũng chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành như ghi âm, ghi hình, số hoá hồ sơ, công bố tài liệu chứng cứ tại phiên tòa.

5. Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

VKS 2 cấp phối hợp với Cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ngành và của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; các đạo luật về tư pháp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân.

Gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09-11-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự

lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, tăng cường trách nhiệm của VKS đối với hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng của KSV tại phiên tòa, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Tăng cường kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động; kiểm sát tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, tăng cường công tác tự đào tạo, đào tạo tại chỗ để nâng cao chất lượng cán bộ, KSV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp hiện nay. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Không ngừng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở” và phương châm **“Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”** của Ngành; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; phát huy đoàn kết, gương mẫu trong công việc, lối sống và thực hiện chuẩn mực đạo đức của người cán bộ kiểm sát.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, XIII của Đảng; cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, KSV “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với lời dạy của Bác Hồ đối với người cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành; tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phòng chống tham nhũng, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành.

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2023.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo trước kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII.

